

# Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu dịp Tết

Vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng xăng, dầu của người dân, doanh nghiệp thường tăng cao. Để bảo đảm ổn định thị trường, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp xăng, dầu đã triển khai nhiều giải pháp.



Kho trung chuyển xăng, dầu của PVOIL dự trữ 6.000m<sup>3</sup> đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công ty TNHH Thuận Duy (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) là doanh nghiệp trong ngành xây dựng chuyên thi công các công trình giao thông và dân dụng. Công ty có hàng chục xe ô tô vận tải và máy xúc, máy cày, xe lu, mỗi năm sử dụng lượng lớn xăng, dầu với tổng chi phí khoảng 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Công ty cho biết: Giá xăng, dầu biến động tăng đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, nếu nguồn cung thiếu hụt hoặc đứt quãng càng khiến doanh nghiệp khó khăn hơn. Đơn vị chúng tôi nhiều năm mua xăng, dầu của Petrolimex tại cửa hàng xăng, dầu thị trấn Kiến Xương. Hiện nay, tôi thấy nguồn cung của cửa hàng vẫn ổn định, nhân viên phục vụ tận tình nên tôi rất yên tâm và tin tưởng thị trường sẽ không bị xáo trộn trong dịp Tết này.

Trước thông tin dư luận xăng, dầu sẽ thiếu cục bộ vào dịp Tết, trong, sau Tết do một số nguồn cung đứt gãy khiến người dân, doanh nghiệp lo lắng,

chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với một số thương nhân phân phối và doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu để tìm hiểu tình hình thực tế. Công ty TNHH MTV Xăng dầu (Petrolimex) Thái Bình có 31 cửa hàng xăng dầu tại 7 huyện và thành phố Thái Bình, chiếm khoảng 40% thị phần xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Công ty khẳng định nguồn cung luôn dồi dào và Petrolimex Thái Bình đã sớm triển khai các giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu xăng, dầu của người dân, doanh nghiệp. Ông Hoàng Quyết, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm nguồn cung, chúng tôi đã sớm xây dựng kế hoạch nhập hàng, lưu trữ trên 1.000m<sup>3</sup> xăng, dầu tại hệ thống các cửa hàng. Không chỉ đáp ứng nguồn cung, Petrolimex Thái Bình còn đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường. Chúng tôi cam kết bán đúng giá quy định, tăng ca, tăng giá bán hàng bảo đảm giữ mở cửa đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương. Chúng tôi cũng có kế hoạch sẵn sàng cung ứng cho các

thương nhân kinh doanh xăng, dầu ngoài hệ thống của Petrolimex nếu bị đứt gãy nguồn cung khi đáp ứng đủ điều kiện.

Công ty Cổ phần Xăng dầu khí (PVOIL) Thái Bình - một trong những doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn tỉnh cũng có đội ngũ chuẩn bị nguồn hàng, huy động phương tiện vận chuyển bảo đảm cung cấp xăng, dầu cho 22 cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công ty còn lưu trữ xăng, dầu tại kho trung chuyển sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết. Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty cho biết: Ngoài dự trữ khoảng 1.000m<sup>3</sup> xăng, dầu tại các cửa hàng, đại lý trực thuộc, chúng tôi cũng lưu trữ 6.000m<sup>3</sup> tại kho trung chuyển của Công ty. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi huy động nhân lực, điều động xe bốn trục hoạt động 24/24 giờ, kiên quyết không để xảy ra thiếu nguồn khiến các cửa hàng phải đóng cửa.

Trên địa bàn tỉnh có hơn 230 cửa hàng xăng, dầu thuộc 105 doanh

nghiệp đã được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu phân bố tương đối hợp lý về mật độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, các cửa hàng xăng, dầu đều duy trì mở cửa bán hàng, niêm yết giá công khai và có kế hoạch phục vụ thị trường tốt. Ông Vũ Đức Tuấn, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng, dầu Petrolimex số 14 (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) cho biết: Chúng tôi đã huy động lực lượng công nhân bán hàng, duy trì thời gian mở cửa từ 5 giờ đến 22 giờ. Cửa hàng sẽ phục vụ bà con đến đêm giao thừa và mở cửa trở lại vào trưa ngày mùng 1 Tết. Do làm việc gần như xuyên Tết nên cửa hàng sẽ có quà tặng, phong bao mừng tuổi, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn đồ uống viên anh chị em công nhân vui vẻ phục vụ nhân dân trong những ngày nghỉ Tết.

Nhằm giữ cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu ổn định, Sở Công Thương đã có những chỉ đạo cụ thể đối với doanh nghiệp kinh doanh, thương nhân phân phối xăng, dầu. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chúng tôi đã làm việc và có văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các thương nhân phân phối, các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh chủ động có kế hoạch, phương thức cung ứng bảo đảm nguồn hàng, cam kết không giảm hàng chờ tăng giá, đồng thời tham gia bán bình ổn thị trường. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh liên quan đến thời gian bán hàng, qua kiểm tra, giám sát, hiện nay các thương nhân, đại lý kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đều đăng ký thời gian bán hàng và có bản chấp hành nghiêm giờ mở cửa, đóng cửa theo quy định phục vụ tốt chức, cá nhân có nhu cầu về xăng, dầu.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, giá xăng, dầu tuy có dao động tăng theo sự điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính song hiện nay nguồn cung và hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

**KHẮC ĐUẤN**

# Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội xuân

Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024 đang đến gần, những ngày này nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) xâm nhập vào thị trường, cùng với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh tăng cường kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành (y tế, nông nghiệp, công thương) đã tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Bá Thạch, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ). Đây là cơ sở chuyên giết mổ lợn, bò, sản xuất giò chả, chủ yếu cung cấp cho người dân trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đánh giá cơ sở đã thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến bảo đảm ATTP song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như việc lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chưa đầy đủ, chưa trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của người trực tiếp tham gia chế biến, sản xuất; chưa ghi chép đầy đủ nhật ký mua nguyên liệu và bán sản phẩm... Cùng với việc kiểm tra, các thành viên trong đoàn yêu cầu, hướng dẫn cơ sở thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cơ sở vật chất, dụng cụ trong quá trình giết mổ, sản xuất; thực hiện đúng các quy định về hoạt động giết mổ nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Bá Thạch chia sẻ: Gia đình tôi làm nghề giết mổ, sản xuất giò chả phục vụ bà con trong xã. Gia đình luôn chú tâm bảo đảm vệ sinh ATTP. Được sự quan tâm, hướng dẫn của các đoàn kiểm tra về những thiếu sót, gia đình đã khắc phục để sản xuất an toàn.

Cùng với kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, đoàn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra tại nhà hàng Sen Vàng (thành phố Thái Bình), các thành viên trong đoàn đánh giá cơ sở đã chấp hành việc lưu trữ hồ sơ, giấy tờ

liên quan đến công tác bảo đảm ATTP, điều kiện cơ sở vật chất rộng rãi, dụng cụ chế biến thực phẩm đầy đủ, phù hợp; có đủ hóa đơn, hợp đồng mua bán nguyên liệu thực phẩm; bảo đảm quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm.

Bà Bùi Thị Hương, quản lý nhà hàng Sen Vàng cho biết: Nhà hàng có sức chứa khoảng 250 khách. Năm nay, kinh doanh giảm sút, mỗi ngày nhà hàng chỉ có 1 - 2 đoàn khách. Vào dịp Tết, số lượng người đến có thể tăng. Dù lượng khách không cao nhưng việc bảo đảm ATTP luôn được đặt lên hàng đầu. Nhà hàng thực hiện đúng quy định về ATTP. Khó khăn là việc quản lý chất lượng thực phẩm đầu vào, nhất là dịp Tết, thực phẩm tràn lan. Do đó, chúng tôi phải chọn lựa rất nhiều nhà cung cấp để bảo đảm khâu đầu vào an toàn. Chúng tôi mong các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, có chế tài để bảo đảm nguồn nguyên liệu chế biến ngay từ đầu vào.

Nhằm tăng cường bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2024, từ ngày 12/1 - 5/2/2024, các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trọng tâm, trọng điểm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết và mùa lễ hội như thịt, sản phẩm chế biến từ thịt; bia rượu, bánh kẹo, nước giải khát.

Ngoài kiểm tra các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành về ATTP; điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống, các đoàn tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm (nếu cần); kiểm tra việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia và nguồn gốc nguyên liệu sản xuất, chế biến, bao bì, vật liệu chứa đựng thực phẩm...

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh về triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, ngành y tế đã tham mưu thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, trong đó ngành y tế chủ trì một đoàn phối hợp cùng ngành nông nghiệp, ngành công thương kiểm tra các cơ sở 3 ngành quản lý. Trong dịp Tết Nguyên đán, đoàn đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, việc chấp hành ATTP thực phẩm đã có những chuyển biến tích cực, phần lớn các cơ sở đã nghiêm túc trong thực hiện các quy định về ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở nhỏ chưa bảo đảm cơ sở vật chất, thực hiện đúng quy định về ATTP. Trong quá

trình kiểm tra, đoàn đã thực hiện việc hậu kiểm, lấy mẫu các sản phẩm. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP cho người quản lý, trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng; đồng thời tăng cường kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP. Nếu phát hiện cơ sở vi phạm sẽ xử phạt nghiêm minh.

ATTP luôn là vấn đề nóng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Vấn đề này lại càng nóng hơn bởi dịp Tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, trong khi hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm ATTP luôn tìm cách xâm nhập, len lỏi vào thị trường. Mới đây, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 2 đối tượng trên địa bàn thành phố Thái Bình về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ATTP vẫn đang được thực hiện song điều quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Mỗi người dân cũng cần nâng cao kiến thức, lựa chọn sản phẩm an toàn và sẵn sàng tẩy chay những cơ sở thực phẩm, sản phẩm không an toàn.

**HOÀNG LÃNH**



Các thành viên trong đoàn kiểm tra khu vực chế biến thực phẩm nhà hàng Sen Vàng (thành phố Thái Bình).

# Nông dân trẻ làm giàu từ trồng hoa tulip, dưa lưới trong nhà màng

Anh Trần Xuân Tâm ở xã Tân Lễ (Hưng Hà) dù còn trẻ nhưng dám nghĩ, dám làm, đã thành công với mô hình trồng hoa tulip, dưa lưới trong nhà màng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi

năm anh xuất ra thị trường hàng nghìn cây hoa, củ giống tulip, gần 60 tấn quả dưa.

Trước khi đến với nông nghiệp sạch, anh Tâm làm ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhận thấy công việc không có

nhiều cơ hội phát triển, sau khi xem chương trình "Sinh ra từ làng" giới thiệu mô hình nông nghiệp của nông dân trẻ khởi nghiệp, anh có thêm động lực để biến dự định phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ

cao thành hiện thực. Năm 2015, anh bắt đầu khởi nghiệp với số vốn hơn 100 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng vay qua Hội Nông dân xã. Bắt tay vào làm ở lĩnh vực mà bản thân không có chút kiến thức, kinh nghiệm nào, ban đầu anh cũng lo lắng. Song anh tích cực tự nghiên cứu qua sách, báo, trên mạng internet về kỹ thuật trồng, chăm sóc, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Sau một thời gian tìm hiểu, anh thấy hoa tulip là loại cây ưa lạnh, phải được trồng trong môi trường và điều kiện bảo đảm nên quyết định đầu tư hệ thống nhà màng trồng thử nghiệm trên diện tích 100m<sup>2</sup>. Thời gian đầu, việc trồng hoa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, máy móc hỗ trợ, kỹ thuật chưa có, việc kiểm soát sâu bệnh, chăm sóc chưa đúng cách, vì vậy cây hoa kém phát triển, không đạt như mong muốn.

Khó khăn là vậy nhưng chàng trai 8X vẫn quyết tâm gắn bó với nông trại, với hoa tulip. Hoa tulip chỉ trồng được về mùa lạnh, để không bỏ phí đất, năm 2016 anh Tâm đã đưa cây dưa lưới vào trồng ngay sau thu hoạch hoa tulip. Anh chọn trồng dưa lưới vì là loại cây ưa nắng, chịu được nhiệt độ cao. Hiện nay, nông trại của anh đã mở rộng lên 7.200m<sup>2</sup>, trong đó trên 2.500m<sup>2</sup> trồng hoa tulip, diện tích còn lại trồng cây dưa lưới.

Để có hoa tulip phục vụ nhu cầu của khách hàng quanh năm anh Tâm mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kéo dài thời gian sinh trưởng, phát triển, nở hoa. Anh cho biết: Thời gian đầu tôi trồng hoa tulip chủ yếu phục vụ thị trường Tết, sau Tết tôi bắt tay vào trồng cây dưa lưới. Đây là 2 loại cây "khó tính", trồng và chăm sóc phải bảo đảm đúng kỹ thuật. Với hoa tulip phải trồng trong nhà màng, nhiệt độ phù hợp, cây mới phát triển và cho ra hoa đúng thời điểm. Còn đối với cây dưa lưới nếu trồng trên đất ruộng khó kiểm soát sâu bệnh, hiệu quả không cao, tôi đã nghiên cứu trồng toàn bộ trên

giá thể xơ dừa, đầu tư hệ thống tưới nước, bón phân tự động công nghệ Israel, giúp công việc lao động và giúp cây phát triển đều hơn que cắm nhỏ giọt. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao chỉ phí ban đầu lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau gần 10 năm kiên trì với sản xuất nông nghiệp, nông dân trẻ Trần Xuân Tâm giờ đã có nguồn thu nhập ổn định từ hoa tulip và cây dưa lưới. Ngoài ra anh còn tư vấn, hướng dẫn cho người dân muốn tìm hiểu mô hình nông trại trồng

trong nhà màng của anh để phát triển kinh tế gia đình. Mỗi năm, nông trại của anh cung cấp ra thị trường hơn 10 vạn củ giống, cây mầm, cây hoa tulip thành phẩm cho khắp các nhà vườn trên cả nước, phục vụ nhu cầu khách chơi dịp Tết với thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Anh cũng thu từ trồng dưa lưới trong nhà màng 60 tấn quả/năm, đem lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, nông trại của anh Tâm còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên trong thôn và 10 lao động thời vụ với mức

thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Trần Ngọc Vỡ, Giám đốc HTX DVNN xã Tân Lễ cho biết: Với sự cần cù, chịu khó, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh Trần Xuân Tâm là người đầu tiên của xã trồng và phát triển thành công cây hoa tulip, cây dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình HTX DVNN xã đang tuyên truyền, khuyến khích các thành viên học tập, làm theo.

**HÀ THUYẾT**



Nông dân trẻ Trần Xuân Tâm (người thứ ba từ trái sang) thành công với mô hình nông nghiệp công nghệ cao.



Cây dưa lưới trồng trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao.